



คงเป็นด้วยอิทธิพลของพายุฤดูร้อนที่ส่งผลให้ผู้นำประเทศ และผู้นำท้องถิ่น เกิดอาการแปรปรวน เต็มไปด้วย “อารมณ์ – อารมณ์-อาฆาต”!! ...●●... ก็น้ำท่วม ใครว่าดีกว่าฝนแล้ง โดยเฉพาะสภาพน้ำท่วมซึ่งในถนนหนทางในเมืองหลวง รถติดวินาศสันตะโรภาพ รถมจมไปครึ่งค่อนคัน 2 วันติด 24-25 มี.ค. โดยเฉพาะที่ฮือฮากันมาก ก็ เป็นภาพน้ำท่วมล้นทะเลาะลูกซูเปอร์มาร์เก็ต ในห้างดัง ย่านสุขุมวิท ที่ทั้งภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอ ถูกแชร์กันว่อนในโลกออนไลน์ หลังฝนตกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้ว่าฯ กทม. **ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร** ...●●... แม้กรณีน้ำท่วมในซูเปอร์มาร์เก็ตห้างดัง จน ได้รับความเสียหายต้องปิดทำการนั้น ทาง **ร.ต.บุญธรรม หุยประเสริฐ** ผู้อำนวยการเขตวัฒนา จะลงพื้นที่ไปดูเหตุการณ์อย่างทันที่แล้วฟันธงว่า เกิดจากแรงดันน้ำภายในท่อระบายน้ำที่อยู่ด้านล่าง กระทั่งน้ำทะลักขึ้นมา กลางห้าง เกิดน้ำท่วมสูงถึง 50 ซม. ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับระบบระบายน้ำของ กทม. เพราะในพื้นที่สุขุมวิทยังระบายน้ำได้ดีและน้ำแห้งภายใน 1 ชั่วโมง ก็ตาม ...●●... ทว่า เรื่องน้ำท่วมซึ่งในหลายพื้นที่ของ กทม. ก็ทำให้ “บึกตูด” หงุดหงิดต้องออกคำสั่งให้ “บึกป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เข้าไปตรวจสอบดูแล ...●●... อย่างไรก็ตาม กลายเป็นวาทกรรมที่สร้างความฮือฮา ที่ “คุณชายหมู” บอกว่า “กรุง เทพฯเป็นเมืองน้ำ เป็นเมืองฝน ถ้าไม่อยากเจอน้ำท่วมก็ขึ้นไป อยู่บนดอย” กระนั้น ก็ต้องยอมรับว่า “คุณชายหมู” ยอมตั้งโต๊ะแถลง ข่าวแ่่นอกยอมรับความผิดพลาดในการระบายน้ำของ กทม. ไว้คนเดียวแบบ แมนๆ เพราะแม้จะทราบว่าจะมีฝนตก แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะตกหนักเกินความ คาดหมาย ...●●... และที่มีกระแสวิจารณ์เรียกหาผู้ว่าฯ อยู่ไหน ตอนน้ำท่วม “คุณชายหมู” ยืนยันว่าไม่ได้หนีงาน แต่ไม่ต้องการลงพื้นที่ไต่สวนเพื่อสร้าง

ภาพ อีกหนึ่งในช่วงเวลาฝนตก เขามีภารกิจไปลงนามไว้ว่าลัยแต่การถึงอสังกรรมของ **ลี กวน ยู** อดีตนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย และไปร่วมพิธีงานศพ อีกแห่งหนึ่ง พร้อมกับตอกกลับนักข่าว ที่ไปถามว่าจะเกิดภาพน้ำท่วมอย่างเมื่อวันที่ 24 มี.ค.อีกหรือไม่ ว่าเขาไม่ใช่ **“เทวดา”** ...๐๐... แต่ท่ามกลางมรสุมเรื่องน้ำท่วม ปรากฏว่ามีเรื่องให้ **“คุณชายหมู”** ขึ้นอกขึ้นใจ เพราะผลโพลของกรุงเทพโพลโผล่มาได้จังหวะ เรื่อง **“ประเมินผลงาน 2 ปี ผู้ว่าฯ กทม.”** ที่จะครบรอบ 2 ปีการทำงานในวันที่ 29 มี.ค.นี้ ปรากฏว่า ผลออกมาสอบผ่านในภาพรวม คะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเสียด้วย ...๐๐... **ส่วนกระดุกขึ้นเบือเริ่ม ที่ขวางคอรัฐบาล คสช.อยู่** คือแนวร่วมต่อต้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 ของภาคประชาชน ล่าสุด มีการตั้งข้อสังเกตชุดคู่ความไม่ชอบมาพากล ของการตั้งแท่นขงให้ **บูรณวงศ์ เสาวฤทธิ์** เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียมว่า เข้าข่ายผิดกฎหมายและมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ เพราะเป็นกรรมการและผู้จัดการ ศูนย์บริการธุรกิจ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมสัญชาติอเมริกา ...๐๐... เรื่องนี้ ก่อนอื่นต้องให้ความเป็นธรรมกับ **“บูรณวงศ์”** เขาหน่อย เพราะพ้นตำแหน่งจากเอ็กซอนมานานแล้ว เนื่องจากเกษียณอายุเมื่อเดือน เม.ย.ปี 56 โน่น เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะขัดหลักเกณฑ์อะไร ...๐๐... แต่ก็พอเข้าใจ เพราะบริษัทเดิม อิงสัญชาติเมกัน มันก็เลยสะกิดตึงภาคประชาชน ที่จับจ้องกระทรวงพลังงานอยู่ว่า จะ **“ชูเอี้ย”** กับมหาอำนาจหรือไม่ อย่างไรก็ดี ฟังที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เขาชี้แจงมาก็คือ ถึงแม้อำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม จะเป็นของ ครม. แต่เมื่อหลังกรณีของ **“บูรณวงศ์”** มีขงชื่อนี้ กลับเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ...๐๐... ประมาณว่า กระทรวงพลังงานไม่ได้ **“ขงเอง ตบเอง”** ว่างั้น เพราะฉะนั้นไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ อย่างไรก็ดี ยุคนี้ ลู้กันด้วยข้อมูล **ศรพระราม** ก็ได้แต่เอาข้อมูล 2 ด้านมานำเสนอ อยู่ที่ประชาชนจะพิจารณาถนัดในการตัดสินใจ ...๐๐... **คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง** เปิดมิติใหม่วงการศึกษาด้านกฎหมายและธุรกิจ เพื่อรองรับ AEC จัดโครงการอบรมกฎหมายองค์กรธุรกิจ การ

ธนาคาร และการบริการทางการเงิน Advanced Corporate, Banking and Financial Services Law Program (ABFL Program) เปิดรับสมัครผู้สนใจถึง 31 มี.ค. ...๐๐... **ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค** ร่วมกับ **ไทยประกันชีวิต** จัดงาน “**แ่วตลาดกาดหมั้ว เปิดม่านหมอก เมืองน่าน**” สัมผัสเสน่ห์เสน่ห์อารยธรรมชาวไทลื้อ ประเพณีขึ้นชื่อจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.- 6 เม.ย. ที่ลานกลาง ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอน บางแค ...๐๐... ชาวทั่วไป ศุกร์ที่ 27 มี.ค. เวลา 08.00 น. **พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง** ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกกองทัพอากาศประจำปี 2558 ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทราชภัฏทริยาศิราช ...๐๐... 14.00 น. **คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ** และ **โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย** ร่วมกับ **นิตยสาร HELLO!** จัดงาน “Beautiful is GIVING for BhumiSirimangkhlanusorn Building” ที่ห้อง One-80 โรงแรมเอทัส ลุมพินี ...๐๐... 17.00 น. **อัจฉรา อัมพูช** รอง ปธ.กก.บห. อาวุโส เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ **ไซ ฮี คิม** จัดงานเปิดร้าน **Stylenanda** แห่งแรกในประเทศไทย ที่ชั้น 2 อาคาร บี ดี เอ็มควอเทียร์ ...๐๐... สวดพระอภิธรรมศพ **กิม สุวรรณรัตน์** มารดา **อนันต์ สุวรรณรัตน์** อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่วัดพรหมประสิทธิ์ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ถึง 28 มี.ค. รุ่งขึ้นฌาปนกิจ

 **ศรพระราม**